

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด มติชน	<p>ผลงาน 3 ปี คสช.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงผลงานหลังครบรอบ 3 ปี คสช.ว่า ตนเองพยายามชี้แจงในทุกเรื่อง วันนี้ได้เน้นย้ำกับทุกกระทรวง ให้นำผลงานที่ทำมาชี้แจงในลักษณะที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยงว่าสิ่งที่ทำวันนี้ ใครได้ประโยชน์ ถ้าพูดถึงหลักการหรือมาตรการอย่างเดียวยังไม่เข้าใจ เพราะรัฐบาลต้องทยอยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เช่น การดูแลโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัด รัฐบาลชุดนี้พยายามทำทุกอย่าง จะไม่ปล่อยให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม โดยใช้มาตรการที่เหมาะสม ไม่ใช่ใช้งบประมาณแบบไม่มีคุณค่า และก่อนที่จะมีการแถลงผลงานอย่างเป็นทางการ จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงระบบและงานต่างๆ ทั้งนี้ ไม่อยากให้ความสำคัญกับการครบรอบ 3 ปี มากนัก อย่างไรก็ตาม คสช. รัฐบาล ต้องขอบคุณประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความโอกาสทำงานจนครบรอบ 3 ปี และเป็นไปได้ด้วยดี หลายอย่างที่แก้ไขได้และที่ยังแก้ไขไม่ได้ ปัญหาที่สลับซับซ้อนก็ต้องใช้เวลา อย่างน้อยเริ่มต้นได้ บางอย่างที่จะให้เกิดความยั่งยืนก็ต้องใช้เวลานาน</p> <p>ด้าน พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายกา และคณะ ลงพื้นที่จ.สงขลาในวันที่ 24 พ.ค.</p>
มติ ครม.	<p>โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p>
มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.คุมเข้มลกลอบอุ้มบุญ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การที่หญิงไทยทั้ง 6 ราย เดินทางไปรับจ้างอุ้มบุญในประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการ เฉพาะ อาจเกิดความเสียหายต่อสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ์ และตัวเด็กเอง เพราะไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ต่างจากประเทศไทยที่มีความพร้อมสูงในการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และมี พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ซึ่งกฎหมายจะช่วยป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม กรม สบส.จะประสานขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้มีการใช้เทคโนโลยีฯ ในทางที่ผิดไปยังกระทรวงสาธารณสุข สป.ป.ลาว และพนักงานสืบสวน พร้อมกำชับให้สถานพยาบาลที่มีการให้บริการเทคโนโลยีฯ 70 แห่งทั่วประเทศไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มี 2 เป้าหมาย คือให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยแรกเกิดถึงตายเพิ่มขึ้นจาก 75 ปี เป็น 85 ปี ภายในปี 2579 และมีค่าเฉลี่ยการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นจาก 66 ปี เป็น 75 ปี</p>
สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p>นวัตกรรมรักษา มะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพิธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแบบโทรภาค เพื่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง</p> <p>นพ.วีรวิทย์ อิมสารานู ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่า ได้มีการพัฒนาเครื่องลดการบวมของแขนหลังรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มะเร็งเต้านม เพื่อลดนำเข้าเครื่องมือราคาสูงจากต่างประเทศ และพัฒนา Mobile Application สำหรับลดภาวะข้อไหล่ติดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เป็นการต่อยอดผลงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 57 ประเภทนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
new)108 ผู้จัดการออนไลน์ M2F มติชน	ผู้นำหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในปี 2559 กรมอนามัยสำรวจพบว่า มีน้ำบริโภคจากตู้จำหน่ายหยอดเหรียญที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 40 โดยพบแบคทีเรีย ความสกปรก-ต่าง สี และความชื้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด เป็นต้น ประชาชนจึงควรเลือกใช้บริการตู้จำหน่ายหยอดเหรียญที่ได้มาตรฐาน โดยสังเกตสภาพของตู้จำหน่ายหยอดเหรียญทั้งภายในและภายนอกที่ต้องสะอาด ไม่สกปรก ไม่ฝูกร้อน หรือเป็นสนิม หัวจ่ายน้ำต้องเป็นวัสดุสแตนเลส ที่สำคัญต้องไม่เป็นตะไคร่หรือมีสิ่งสกปรกบริเวณหัวจ่ายน้ำ สังเกตสีกลิ่นและรสชาติของน้ำจะต้องไม่ผิดปกติจากที่เคยใช้เป็นประจำ ด้านหน้าของตู้ต้องติดฉลากแสดงการแนะนำการใช้งาน รวมทั้งมีสติ๊กเกอร์การตรวจรับรองที่มีมาตรฐานที่นำเชื่อถือ และต้องระบุชื่อผู้ตรวจ ชื่อบริษัท วันเวลาที่มาตรวจอย่างชัดเจน
กรมประชาสัมพันธ์	พัฒนา อสม.ผู้ป่วยจิตเวช -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 ดำเนินโครงการพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน โดยจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี สาเหตุที่เลือก อสม.เพราะเชื่อว่า จะเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการ ช่วยส่งต่อและให้ความรู้แก่ประชาชนได้จำนวนมาก
มติชน	โครงการ“ฉันทิมีสุข”รณรงค์พระสงฆ์บริโภคปลอดภัย -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. จัดโครงการ “ฉันทิมีสุข” ซึ่งเป็นการถวายเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคอย่างเหมาะสมแก่พระสงฆ์ ภายใต้ชื่อ “ออย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัย ไกลโรค NCDs” ด้วยการให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร และการใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัย ส่วนฆราวาสที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมใส่บาตรหรือถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์อีกด้วย
ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า1	โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า มอบหมายให้ รพ.สงฆ์ จัดทำโครงการพัฒนาดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรทั่วประเทศของประเทศไทยขึ้น โดยการตรวจคัดกรองพระสงฆ์ สามเณร และเก็บฐานข้อมูลไว้สำหรับประกอบการวางแผนกำหนดแนวทาง และรูปแบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ให้เหมาะสมตามกลุ่มสุขภาพ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยพระสงฆ์ กับการพัฒนาสุขภาพ กล่าวว่า ล่าสุดอยู่ระหว่างการยกย่อง “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” ฉบับแรกของประเทศไทย โดยสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ จะถวายเป็นรายงานเรื่องนี้ ต่อสมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่งทางมหาเถรสมาคมก็ได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างดี และพร้อมนำพาคณะสงฆ์ไทยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ต่อไป นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ปัญหาที่พบ คือ ในจำนวนพระสงฆ์กว่า 3 แสนรูปทั่วประเทศ มีข้อมูลด้านสุขภาพเพียง 5 หมื่นรูปเท่านั้น นอกจากนี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังกลัวทำผิดพระธรรมวินัย และจำพรรษาในพื้นที่ห่างไกล เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเต็มที่ จึงต้องการความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง รพ.สต. สามารถช่วยสนับสนุนได้เป็นอย่างมาก ด้วยการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของพระสงฆ์ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์
เดลินิวส์	พัฒนาแพทย์แผนไทย -เสนอข่าว นายธีระศักดิ์ มัคคุ้น รอง นพ.สสจ.ตรัง เปิดการอบรม พัฒนาการด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์แผนไทย ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และ รพ.สต.ทุกคนใน จ.ตรัง รวมทั้ง แพทย์แผนไทยที่สมัครเข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วม เพื่อให้แพทย์แผนไทยทุกคนใน จ.ตรัง ได้รับการทบทวนความรู้ ทักษะ และวิชาการด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในทุก ๆ ด้าน สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขใน จ.ตรัง
ข่าวสด	สิทธิสุขภาพแรงงานต่างด้าว -เสนอข่าว นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นพ.สสจ.ระนอง กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ทั้งใน

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์: ท้องถิ่นพูด:	ด้านมิติการดูแลป้องกันควบคุมและการรักษา
ไทยรัฐ	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายปิติ แก้วสลับสี ผวจ.สุโขทัย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 10 ตำบล จ.สุโขทัย มีระดับน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 30 ซม. จนถึง 1 เมตร สถานที่ราชการ สถานีตำรวจ รวมถึงโรงพยาบาล ถูกน้ำท่วมสูงแต่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ขณะนี้ได้เร่งประสานชลประทานจังหวัด ผลักดันมวลน้ำที่ท่วมขังลงสู่น้ำยม และเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ตำรวจพบศพชายจมน้ำเสียชีวิต บริเวณสะพานข้ามคลองระบายน้ำ นับเป็นศพที่ 3 จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่</p> <p>- จ.พังงา เกิดคลื่นลมแรงบริเวณชายหาด จนท.รปภ.โรงแรมต่าง ๆ จัดชุดลาดตระเวนชายหาดพร้อมติดธงแดงตลอดแนวชายหาด เตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเล ส่วนเรือประมงพื้นบ้านกว่า 200 ลำ ไม่สามารถออกทะเลหาปลาได้ เนื่องจากมีคลื่นสูง</p> <p>-จ.สุราษฎร์ธานี จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้ช่วงเดินลุยน้ำคลองตาล เพื่อค้นหาร่างของชาวเมียนมา ลูกจ้างสวนยางพารา หลังถูกน้ำป่าซัดหายไป ต่อมาพบศพบริเวณเนินหญ้าห่างจากจุดเกิดเหตุ 7 กม.</p> <p>ด้าน นายสัญญา เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า คาดว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้จะดีกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปีนี้มีพายุเข้าประเทศ 2 ลูก คือ ปลายเดือน มิ.ย.-ก.ค. จะส่งผลให้ฝนตกในเขตภาคเหนือ และในเดือน ก.ย.-ต.ค. ฝนจะตกหนาแน่นในภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ และชุดลอกคลองต่างๆ รวมถึงเตรียมตั้งน้ำลงสู่เขื่อนหลัก สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 50 เปอร์เซ็นต์</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์ Sanook.com	<p>คดีทำร้ายคนไขจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณี 2 วัยรุ่นฆ่าทำร้ายนายพงษ์รัตน์ ปิ่นทอง ผู้ป่วยจิตเวช หน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองตราด จนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งล่าสุดแพทย์ รพ.ตราดได้ส่งตัวนายพงษ์รัตน์ไป รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เพื่อผ่าตัดสมอง เนื่องจากสมองมีเลือดออกจำนวนมาก โดยชุดสืบสวนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วทั้ง 2 คน คือ นายกิตติพันธ์ อายุ 19 ปี และ อีกรายชื่อ นายเขต อายุ 16 ปี เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งให้ สภ.เมืองตราดสอบปากคำ ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกาย นายพงษ์รัตน์จริง แต่จำผิดคน คิดว่าเป็นคู่อริ จึงได้ตั้งข้อหาพร้อมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>ฟ้าผ่า ร.ร.ตชด.แม่กลองใหญ่-อุ่มผาง</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุฟ้าผ่าบริเวณต้นไม้ใหญ่ข้างอาคารเรียน รร.ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ อ.อุ่มผาง จ.ตาก เมื่อ 14.00 น. วานนี้ (23 พ.ค.) ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 30 ราย เป็นนักเรียน 27 ราย ครู 2 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 คน ซึ่งได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะเกิดเหตุ ครูที่ได้รับบาดเจ็บ รีบเข้าไปช่วยเหลือชีวิตเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ลำเลียงเด็กไปไว้ในอาคารเรียน พร้อมทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมวิทขุขอความช่วยเหลือโดยทันที โดยนำเด็กนักเรียนลำเลียงขึ้นรถยนต์จากโรงเรียนลงจากภูเขาสูงเป็นระยะทางยาวไกลกว่า 60 กิโลเมตร ไปส่งที่โรงพยาบาลอำเภออุ่มผาง จากนั้นทีมแพทย์ และพยาบาล ได้รับช่วยกันคัดกรองผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด แยกทำการรักษาตามอาการ แต่ ด.ช.โต้ง แซ่ซัง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา และยังมีเด็กนักเรียน จำนวน 6 ราย ยังคงต้องนอนรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลอุ่มผาง ส่วนที่เหลือแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>เตือนระวังเห็ดพิษใน จ.บึงกาฬ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศนุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.บึงกาฬ แจ้งว่า ขณะนี้ที่ รพ.ปาก จ.บึงกาฬ มีผู้ป่วยทยอยเข้ามารักษาตัวด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการรับประทานเห็ดพิษ ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 พ.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย โดยพบว่าผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ คื่นระคายคอ อาเจียน ปวดบิดท้อง ถ่ายเป็นน้ำ ภายหลังรับประทานเห็ดพิษเข้าไป จึงขอฝากเตือนประชาชนว่า ช่วงนี้ฝนตกใหม่ๆ อากาศและพื้นดินร้อนระอุ ทำให้เห็ดชนิดต่างๆ เจริญงอกงามได้ดี มีข้อสังเกตว่าเห็ดที่เป็นพิษจะมีสีออกเข้มๆ ส่วนที่เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน และเห็ดระโงกที่ชาวบ้านเคยเก็บมารับประทานแล้วไม่เป็นอะไร แต่คราวนี้กลับมีพิษนั้น น่าจะเกิดจากที่ก่อนเข้าหน้าฝนเจ้าของสวนยาง มักนิยมฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าและวัชพืชอื่น ๆ แทนการตัดตายหญ้า ซึ่งยาฆ่าหญ้าเป็นสารพิษที่ตกค้างและยังไม่สลายหรือถูกดูดซึมลงดิน จะยังคงค้างอยู่บนผิวดิน เมื่อเห็ดงอกออกมาจึงเป็นไปได้ว่ามีสารพิษติดมากับดอกเห็ด จึงฝากเตือนให้ระมัดระวังกันด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>จอตรอนอนเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว สก.ศรีราชา ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเครื่องรถยนต์ไว้แล้วนอนอยู่ในรถบริเวณริมถนนสายหนองค้อ-ศรีราชา คาดว่าน่าจะเสียชีวิต จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า จอดอยู่ริมถนนดังกล่าว ประตูไม่ได้ล็อกมีผู้เสียชีวิตนอนหงายอยู่ที่เบาะผู้โดยสาร ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลการทำร้ายแต่อย่างใด รวมถึงภายในรถก็ไม่มีการรื้อค้นทรัพย์สิน ตำรวจคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ชม. อาจเนื่องจากจอตรอนอนติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ไว้ตลอดโดยไม่เปิดกระจกไว้ ทั้งนี้ได้นำศพส่งรพ.แหลมฉบังเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต</p>
เดลินิวส์	<p>สถานการณ์ไข้หวัดนกใน กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายวงวัฒน์ ลีวัลย์ รองผอ.สำนักอนามัย กทม. ส่งหนังสือขอความร่วมมือ เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันการควบคุมโรคไข้หวัดนกถึงผู้อำนวยการเขต 50เขตสถานพยาบาลในกทม. และศูนย์สาธารณสุข กทม.ทั้ง68 แห่งเนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)ได้รายงานข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ตั้งแต่ปี 2556-12.เม.ย.2560 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์H7N9จำนวน 1,397ราย เสียชีวิต535 โดยได้แจ้งให้สำนักงานเขตเร่งรัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน พร้อมทั้งกวดขันการจำหน่ายสัตว์ปีกที่ผิดกฎหมายและวางระบบเฝ้าระวังโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการรายงานผู้ป่วยเข้ามาในกรุงเทพมหานคร และมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่มีการรายงานผู้ป่วย จึงมีโอกาสสัมผัสสัตว์ปีกที่ติดเชื้อหรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อปนเปื้อนได้มากขึ้น ประกอบกับการเคลื่อนย้ายไก่ผลิตภัณฑ์ของไก่เพื่อการค้าในกรุงเทพจึงต้องเฝ้าระวัง</p>
ข่าวสด	<p>สตรีที่ฟู้ด กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับ ททท. และคณะทำงานในการจัดสตรีที่ฟู้ด ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และราคามาตรฐาน ว่า กทม. และ ททท. จะร่วมกันออกแบบรูปร่างหน้าตาของร้านอาหารต่างๆ ที่จะตั้งอยู่บนถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการนำเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่เข้ามาประยุกต์ โดยสัปดาห์หน้าจะสรุปรูปแบบร้านอาหารที่เหมาะสมและสวยงามต่อไป</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายเทโด้โรส อัดฮานอม อติตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเอธิโอเปียวัย 52 ปีได้รับเลือกให้เป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ สืบต่อจากนางมาร์กาเรต ชาน ในการลงคะแนนลับ นับเป็นชาวแอฟริกันคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ โดยสามารถเอาชนะคู่แข่งคนสำคัญอย่างนายเดวิด นาบาร์โร จากอังกฤษ ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 133 เสียงจากสมาชิก 185 ชาติ ซึ่งนายอัดฮานอมกล่าวว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ยากจนที่สุด จะเป็นภารกิจสูงสุดลำดับแรกของเขา</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นายฉิน ลือ-จง รมว.สธ.ได้หวั่น ชี้ว่ารัฐบาลจีนกำลังเล่นเกมการเมือง ในการกดดันขีดขวางไม่ให้ไต้หวันได้เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาอนามัย ครั้งที่ 70 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 พ.ค. ที่เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่นางหลี่ ปิน รมว.สธ.จีน ได้กลับว่าเป็นความผิดของรัฐบาลไทยของประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน ที่ไม่ยอมรับหลักการจีนเดียว ทั้งนี้ วาระสำคัญในการประชุมปีนี้นี้ยังรวมถึงการเลือกตั้งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ แทนที่นางมาร์กาเรต ชาน</p>
ไทยรัฐ	<p>เชื้ออีโบล่าในคองโก</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก แถลงระบุ พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลารายที่ 4 ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดในภูมิภาคเพิ่มจาก 29 ราย เป็น 37 ราย ผู้ป่วยอยู่ในข่ายถูกกักตัวดูอาการ 37 ราย และต้องสงสัยติดเชื้ออีก 32 ราย ถูกเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อีก 416 ราย พื้นที่ที่ถูกพบผู้ติดเชื้อต้องถูกปิดกั้น ผู้คนผ่านเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม</p>
ผู้จัดการรายวัน360 องศา	<p>อหิวาต์ระบาดหนักในเยเมน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ระบุอหิวาต์โรคระบาดหนักในเยเมน โดยระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 21 พ.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 29,300 รายใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ 315 ราย จากอัตราการลุกลามปัจจุบัน คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 65,000 คน ในช่วงสิ้นเดือนมิ.ย.</p>